



Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**THƯ CẢM ƠN VÀ TRI ÂN**

Của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương

Nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021)

**Kính gửi: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh**

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn, tri ân sâu sắc và lời chào trân trọng. Trong những năm qua, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Hải Dương đã triển khai và thực hiện các “*chương trình hành động vì nạn nhân chất độc da cam*” với nhiều nội dung và hình thức. Trong đó có vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ nạn nhân CĐDC/dioxin để hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam đã được chú trọng, quan tâm có hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội ở địa phương.

Thông qua quý vị với trách nhiệm xã hội, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp. Hội nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 12 tỷ đồng làm mới và sửa chữa 112 ngôi nhà tình nghĩa cho nạn nhân, hỗ trợ cho trên 7000 nạn nhân khó khăn trong tỉnh, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, hỗ trợ học bổng, cho vay vốn không lãi suất, tặng giống vốn sản xuất...

Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, các Ban, Sở, ngành đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện cho Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin các cấp trên địa bàn tỉnh làm làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt nam trên địa bàn tỉnh. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn cả nước đang gồng mình chống dịch covid-19. Hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nạn nhân CĐDC /dioxin tỉnh Hải Dương là cơ quan thường trực đã tiếp nhận được nhiều phần quà, tiền từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm gửi đến để chia sẻ cùng nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Tính đến ngày 15/8/2021 riêng Quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã tiếp nhận được 580 triệu đồng từ các cơ quan. Tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ.

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, do điều kiện dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh không tổ chức được lễ kỷ niệm

và tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Vì vậy thay mặt Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và trên 8000 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam trong tỉnh,

Một lần nữa thay mặt thường trực Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành và sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam. Những tấm lòng hảo tâm của quý vỵ. Hội sẽ là cầu nối để giúp đỡ chăm sóc nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn ,kịp thời đưa những phần quà và tiền đến tay nạn nhân, đầy đủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng địa chỉ, đúng quy định.

Khắc phục hậu quả của thảm họa da cam là lương tâm, trách nhiệm của cộng đồng và xã hội vì vậy, trong thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam rất cần sự tiếp tục quan tâm, chia sẻ của quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm hơn nữa để cùng

*“Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”*

**T/M THƯỜNG TRỰC HỘI**

**Chủ tịch**



**Vũ Xuân Thu**